



97 129
182 2
185

177

กรมตำรวจ

บันทึกคำให้การของผู้ร้องทุกข์ ผู้กล่าวโทษ หรือพยาน

คำให้การของ ร่อง ศจ. สถานีตำรวจ นครบาลนครสงคราม อำเภอ พระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

๒ แพทย์หญิง จิระพรหม มัชฌิมจันทร์ วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔

พยาน พลตำรวจโท วิเชียร แสงแก้ว ผบช.น. ผู้กล่าวหา

คดีระหว่าง { *ทนายสมัคร อัมมมณี* นายสุธรรม แสงประทุม กับชวก ผู้ต้องหา

พ.ต.ท.แสง จิระนุวัฒน์

ต่อหน้า ร่อง ผกก.น.๑๑

สอบสวนที่ โรงพยาบาลรามารชิบคิ

๒ ชื่อ ร่องสุศาสตร์จารย์หญิง จิระพรหม มัชฌิมจันทร์ อายุ ๕๒ ปี

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

อาชีพ (ลงให้ชัดเจนว่าอาชีพชนิดใด ถ้าเป็นข้าราชการ ให้ปรากฏว่าในหรือนอกราชการ มีเบี้ยหวัดหรือมีบำเหน็จหรือมีบำนาญ ให้ลงตามประเภทรับ)

รับราชการ

๕ ยาน ๔ ตงบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่ ๑๔๐๓ หมู่ที่ ๑ ตำบล บางสื่อ

๕ ชื่อผู้ใหญ่บ้าน ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี ชื่อกำนัน -

อำเภอ คุสึค จังหวัด กรุงเทพมหานคร

๕ ชื่อบิดา ชุนเกตุทัศนวิทยาพยาธิ ชื่อมารดา นางชั้น

๕ เกี่ยวข้องเป็นอะไรกับคดีนี้ ไม่เกี่ยวข้อง

๕ ขอให้ถ้อยคำที่ว่า ข้าได้ลาบาศักดิ์แล้ว ขอให้ปล่อยคำด้วยความสัตย์จริงดังต่อไปนี้ -

๕ ข้ามีภูมิลำเนาอยู่ที่สถานที่ดังกล่าวแล้วข้างตน ประกอบอาชีพเป็นนายแพทย์ประจำอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามารชิบคิ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามารชิบคิ ข้าจบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ และ

๕ ได้มาประจำอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ โดยได้ดำรง

๕ ตำแหน่งเป็นหัวหน้าภาควิชา วิสัญญีวิทยา ตั้งแต่ต้นมา จนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๐๕ จึงได้เลื่อนมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอีกตำแหน่งหนึ่ง ตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา ทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนนักเรียนแพทย์ ในมหาวิทยาลัยมหิดลในคณะ

๕ แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามารชิบคิ

ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ได้มีการเลื่อนไหวทางการเมืองหลังจากเหตุการณ์



ในปี ค.ศ. ๒๕๐๖ และก่อนวันที่ ๑๔ ค.ศ. ๒๕๐๖ นักศึกษานแพทย์ที่กลุ่มวิชาวิสัญญีวิทยา ได้
 ไปร่วมชุมนุมที่ใน มช. จ้าทราบโดยไม่มีนักเรียนแพทย์บางคน ซึ่งจำไม่ได้แล้วว่าเป็นใคร ได้มาบอกกับ
 จ้า หลังจากไปชุมนุมได้วันเดียว วันรุ่งขึ้นก็เกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่ ๑๔ ค.ศ. ๒๕๐๖ โดยนักศึกษาได้
 ชุมนุมที่โรงเรียนจอมพลดอนอม และหลังจากนั้นภายในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ก็ได้มีการเคลื่อนไหวทางการเมือง
 เมืองอยู่เสมอ ภายใต้การนำของนายเทว โคจิราการ ซึ่งขณะนั้นเป็นนักศึกษาแพทย์ ชั้นอะไรจำไม่ได้
 ซึ่งมีตำแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารสหพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล นายเทวได้เรียกประชุมนักศึกษา
 แพทย์ในฐานะที่เป็นนายกองค์การฯ อยู่เสมอนอกจากนี้ นายเทวยังได้ลอบใช้ห้องบรรยายของโรงเรียน
 ในยามวิกาลร่วมกับศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยประชุมกันหลายครั้ง การประชุมนี้ได้กระทำ
 ในเวลาว่างคืนเวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. บาง เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. บาง แต่การประชุมนี้จะเกี่ยว
 กับเรื่องอะไร จำไม่ทราบ การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สำคัญของนายเทวฯ เฉพาะในปี พ.ศ. ๒๕๐๗
 เท่านั้น จ้าทราบ ก็มีครั้งหนึ่งนายเทวฯ ได้นำเอาภาพยนตร์เรื่องมาแล้วเอาเข้ามาฉายในมหาวิทยาลัย
 ให้เพื่อนนักศึกษาดู โดยนายเทวฯ ได้ขออนุญาตจากคณบดีแล้ว อ้างว่าเพื่อการเมือง เมื่อฉายภาพยนตร์
 จบแล้ว นายเทวฯ ได้ออกมายืนสอบถามซึ่งมีแนวโน้มในทางการเมือง เช่นเปรียบเทียบเหตุการณ์ในภาพ
 ยนต์กับเหตุการณ์ที่บ้านนาทราย การเคลื่อนไหวทางการเมืองของนายเทวฯ อีกครั้งหนึ่งก็เกี่ยวกับนาย
 เทวฯ ได้บอกกับจ้าต่อหน้า ศจ. รจิต บุรี และ นพ. เสริมศักดิ์ เพ็ญชาติ ว่าทำไมเขาต้องไป
 เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีการกรรมาศใครที่โรงเรียนกุสุมาลินี หลังจากนั้นทางอาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ฯ
 มาจับได้ โดยมีปฏิกริยารุนแรงต่อการกระทำของ นายเทวฯ เนื่องจากมองเห็นชัดว่านายเทวฯ มีการชัก
 ใยในลัทธิการเมืองซึ่งไม่ใจพระราชปณิธานที่ประเทศไทยได้อยู่ จึงได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
 ของคณะแพทยศาสตร์ ให้พิจารณาโทษในการกระทำของนายเทวฯ ซึ่งในขณะนั้นเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปี
 ที่ ๒ การพิจารณาโทษคณะกรรมการบริหารได้ลงมติให้ลงโทษ โดยทำทัณฑ์บนไว้ครั้งหนึ่ง ประกาศลงโทษ
 เมื่อวันที่ ๒ ค.ศ. ๒๕๐๗ ในความผิดฐานละเมิดกฎของคณะฯ ในการลอบใช้ห้องประชุมทำการประชุมตัวหนังสือ
 นิสิตนักศึกษาจาก ๔ สถาบัน เหตุการณ์ของนายเทวฯ เท่าที่เห็นจากภาพในหนังสือพิมพ์นายเทวฯ ยังได้
 ไปร่วมชุมนุมที่สนามหลวง เกี่ยวกับการเมืองอยู่เสมอ และในปลายปีการศึกษา ๒๕๐๗ นายเทวฯ ก็สำเร็จ
 การศึกษาออกไปเป็นแพทย์ฝึกหัดอยู่ที่โรงพยาบาลตอง ต่อมาภายหลังจึงได้ทราบว่านายเทวฯ ได้เดินทาง
 ออกไปต่างประเทศ ห้างๆที่ยังไม่จบการฝึกหัดงานที่โรงพยาบาลตอง และไม่ไ้ทราบข่าวอีกเลย.

5

2

๑๗

เรียนนาย
บรรณ

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้มีผู้นำไปสเตอร์มาติดภายในขณะมีข้อความโจมตีในทางการเมือง
 เมืองเกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐบาล และต่อต้านการกลับมาของ ๘/๓๗๗๗ ที่ จอมพลดอนอม ,
 รอมพลประภาส และพันรอกฉรงค์, ทางคณะได้มีคำสั่งให้เก็บแผ่นไปสเตอร์เหล่านั้น หลังจากไปสเตอร์
 ถูกเก็บแล้ว จึงได้มี น.ส. เสี่ยงม แฉมควง นักศึกษาพยาบาล กับนายทวีศักดิ์ โชติวัฒนพงษ์ ได้มาขอพบ
 กับจ้าแล้วจ้าถามจ้าว่าเหตุใดจึงเก็บไปสเตอร์ เป็นการวิกรอนสิทธิของนักศึกษา จ้าจึงตอบไปว่าเป็น
 ารรักต่อระเบียบของคณะซึ่งได้วางไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๐๕ จะเป็นนางสาวเสี่ยงมา หรือนายทวีศักดิ์ก็ตามหนึ่ง
 นใด จ้าจำไม่ได้ ให้ความเห็นว่าการจะติดได้ เพราะ"แผ่นคินนี้เป็นของประชาชน" จ้าก็ตอบว่าเห็น
 วย บ้านเธออยู่ที่ไหน ควรจะช่วยแบ่งเอาพวกสลัมคลองเคเต้เขาไปอยู่คู่คู่ด้วย เพราะบ้านเธอก็เป็นแผ่น
 นไทย เขาก็ควรจะมีสิทธิอยู่ได้ บุคคลทั้งสองก็เงิบไม่พูดตอบ หลังจากนั้นก็ยังมิได้ลอบติดไปสเตอร์

2

๕

98 129
189 T
187

1

ใบต่อกำให้การ ร่องศาสตราจารย์พิเศษหญิง จิตรพร ณ รัชบจันทร์ พยาน ตอนที่ ๒
เกี่ยวกับทางการเมืองอยุธยา ๗ ทางคณะกึ่งกลางได้คนงานเก็บทุกครั้งที่มีการปิดสี่ประตูและในปลายปี
พ.ศ. ๒๕๐๔ น.ส. เส็งปมา ก็จบการศึกษาไป สำหรับนายทวีศักดิ์ ปัจจุบันนี้เป็นนักศึกษาคณะแพทยปีที่ ๒
จะมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกหรือไม่ ข้าไม่ทราบ

ข้าได้ทราบว่า มีนักศึกษาแพทย์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนี้ ถูกจับในเหตุการณ์วันที่ ๒
ตุลาคม ๒๕๐๔ ใน มร.หลายคน แต่ไม่ทราบว่าใครบ้าง

ในวันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๐๔ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น.เศษ ขณะที่ ข้ามาถึงหน้าห้องทำงาน
ของข้าใน รพ.นี้ ได้ยินกริ่งโทรศัพท์เรอ ข้าจึงได้ยกหูรับ ได้ยินเสียงผู้ชายพูดบอกว่า เป็นนักศึกษา
ขณะนั้นอยู่ใน มร. ได้มีปืนยิงจากข้างนอกเข้าไปใน มร. และมีเสียงระเบิดด้วย ขอให้ไปช่วยนักศึกษาออก
มาด้วย เพราะมีนักศึกษาคืออยู่ข้างใน มร.หลายคน ข้าจึงถามว่า เรืออะไร ถ้าเรือออกเรือไม่ได้ ก็
ช่วยเรือไม่ได้ ผู้พูดได้บอกว่าชื่อ พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
มหิดล ข้าจึงได้โทรศัพท์สอบถามไปทางคณะวิทยาศาสตร์ ก็ได้รับการยืนยันว่ามีนักศึกษาชื่อจริง ข้า
จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ หลังจากนั้นข้าไม่ได้ดำเนินการอย่างใดต่อไป

ต่อมาเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น.เศษ ของวันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๐๔ ขณะที่ข้านั่งอยู่ที่ห้อง
ประชุมชั้น ๒ กับ พ.ต.ต.อนันต์ จำนวนสกุลไม้ไค้ สว.สน.ต.พาไท ได้มีนางพยาบาลคนหนึ่งจำไม่ได้ว่า
ใคร มาส่งเอกสารที่ชื่อ/ท/ก/ค/ ได้ให้ยามตรวจการมีคนหนึ่งจำไม่ได้ว่าเป็นใครยื่นมาบอกว่า
มีผู้ชาย ๔ คน ผู้ที่นำเอกสารที่ส่งมาส่งให้ข้าที่ชั้นล่าง บริเวณที่ส่งเอกสารได้ส่งผู้คุมมาทางไหนว่าวางใจ
พ.ต.ต.อนันต์ กับคนอื่นอีกหลายคนได้วิ่งลงไปดู ประมาณ ๕ นาทีก็กลับขึ้นมาบอกกับข้าว่าเห็นเขาหนึ่ง
คู่กันอยู่เฉย ๆ แต่นายวินัยคนขับรถได้เลยไปถามผู้ที่พาเขามาถึงเรื่องสองชาย ๔ คน พยาบาลก็เอา
โทรศัพท์ว่า ชาย ๔ คนนั้นพูดภาษาปักษ์ได้ ๒ คน อีก ๒ คน เขาใจว่าพูดภาษาจวน เพราะอาจจะฟังออก
คนที่พูดภาษาปักษ์ได้คือพูดโทรศัพท์สถานีร่วมกับอีกฝ่ายหนึ่งถามถึงที่อยู่ของนายสุธรรม และบอกว่าคงมี
แผนการอีกหลายอย่าง คนรถจึงกลับมาแจ้งให้ พ.ต.ต.อนันต์ และข้า หรือ พ.ต.ต.อนันต์ จึงได้กลับไป
ลงไปที่อีกครึ่งหนึ่ง แต่ไม่พบชายทั้ง ๔ คนนั้น

พร้อมกันนี้ ข้าได้มอบเอกสารดังต่อไปนี้ ให้กับพนักงานสอบสวนไว้ประกอบ และให้ถือ
เป็นส่วนหนึ่งของคำให้การของข้า คือ.-

- ๑. แถลงการณ์ ของพรรคคนแนวร่วมมหิดล ลง ๒๒ ก.ย. ๖๑ เป็นเอกสารฉายภาพ ๓ แผ่น
- ๒.ระเบียบการขอใช้ของประชุม ลงวันที่ ๑๒ ก.ย. ๖๑ ของ รองฯปฏิบัติราชการแทน
คณบดี • ฉับ
- ๓. ประกาศของรองฯปฏิบัติราชการแทนคณบดี ลงวันที่ ๑๗ ก.ย. ๖๑ รวม ๕ แผ่น
- ๔. หนังสือสำนักงานคณบดี เรื่องการขอใช้ของประชุม ลง ๒๓ ก.ย. ๖๑ รวม ๑๒ แผ่น
- ๕. หนังสือของนายกสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามารักษ์ เรื่อง ขอแจ้ง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการสัมมนาต่าง ๆ ลงวันที่ ๒๔ ก.ย. ๖๑ รวม ๕ แผ่น
- ๖. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามารักษ์ ครั้ง

5.

พิเศษ/๒๕๑๗ ลงวันที่ ๒๕ ค.ค. ๒๕๑๗ รวม ๓ ฉบับ

๗. รายงานการประชุมภาคพิเศษ ร่วมกับสภาอาจารย์ ลงวันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๑๗ จำนวน

๒ ฉบับ

๘. หนังสือขอรับผิดของนายทอง โคจิราการ, ลงวันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๑๗ รวม ๓ ฉบับ

๘. รายงานการประชุม (ครั้งพิเศษ) ลงวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๑๗ รวม ๒ ฉบับ

๑๐. หนังสือที่ สร.พม.๑๔๐๑/๒๕๕๒ ลง ๑๗ ธ.ค. ๒๕๑๗ ของ รองอธิการบดีฝ่ายการ

นักศึกษา รวม ๓ ฉบับ

เอกสารทั้ง ๑๐ รายการนี้ ข้าพเจ้าได้ลงชื่อรับรองไว้ในเอกสารทุกฉบับแล้วเป็นความจริง.
อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง.

ลงชื่อ	(นายทอง) ขอนแก่น	ทนาย
"	พ.ค.ค. / สร. ๑	สอบสวน / อ่าน
"	ด.ค.อ. ขอนแก่น	พิมพ์